

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN

Một số giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết
thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Tác giả: Trần Văn Quân
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
Đơn vị công tác: UBND huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Thanh Liêm, tháng 9 năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi:

- Hội đồng sáng kiến tỉnh Hà Nam;
- Hội đồng sáng kiến huyện Thanh Liêm.

Tôi là: **Trần Văn Quân**

Chức vụ: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Đơn vị công tác	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến	Ký tên
Trần Văn Quân	20/10/1973	UBND huyện Thanh Liêm	Phó Chủ tịch UBND huyện.	Đại học	100%	

Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: Một số giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Chuyển đổi số trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

- Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ tháng 01/2023.

- Đánh giá lợi ích dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến:

+ Chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước giúp chính quyền hoạt động hiệu quả, hiệu lực hơn, minh bạch hơn, giảm tiêu cực, tham nhũng. Giúp người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính rút ngắn được tối đa thời gian và tiết kiệm chi phí đi lại, từ đó có nhiều thời gian hơn để lao động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.


+ Giúp cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính giảm thời gian, chi phí, tiết kiệm được chi phí in ấn, chi phí văn phòng phẩm; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới, tăng năng suất lao động, tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước.

+ Góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, xã hội số và kinh tế số; tạo tiền đề cho sự phát triển của huyện Thanh Liêm nói riêng và của tỉnh, của đất nước nói chung.

Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Thanh Liêm, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Người nộp đơn



Trần Văn Quân

BẢNG TỔNG HỢP SÁNG KIẾN

ST T	Tên sáng kiến	Tác giả/ đồng tác giả	Địa chỉ	Giải pháp cũ thường làm	Giải pháp mới cải tiến	Hiệu quả kinh tế xã hội	Khả năng áp dụng	Đề nghị công nhận sáng kiến cấp (huyện, tỉnh)
1	Một số giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	Trần Văn Quân	Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	<ul style="list-style-type: none"> Mặc dù đã triển khai công tác chuyển đổi số tuy nhiên việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính nhưng vẫn chủ yếu theo phương thức truyền thống là hồ sơ giấy; nhận thức của cán bộ và người dân về chuyển đổi số còn chung chung, mơ hồ. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông mới chủ yếu đơn thuần xử lý theo hướng thống nhất đầu mối, quy trình phối hợp thực hiện giữa các cơ quan. Quy trình phối hợp này chủ yếu vẫn theo phương thức thủ công thông qua gửi nhận hồ sơ giấy. Người dân và doanh nghiệp chưa sử dụng nhiều dịch vụ công trực tuyến 	<ul style="list-style-type: none"> Loại bỏ dần hồ sơ giấy trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thay vào đó là việc tiếp nhận và giải quyết hoàn toàn trên môi trường điện tử; các thủ tục hành chính được liên thông và thống nhất với nhau trên các phần mềm chuyên ngành, phần mềm Một cửa điện tử và trên Công dịch vụ công quốc gia. Tất cả các thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp đều được số hóa, rất thuận lợi cho việc lưu trữ, chia sẻ dữ liệu, tra cứu hồ sơ. Người dân, doanh nghiệp khi muốn giao dịch hành chính sẽ không cần phải đến trực tiếp cơ quan, tổ chức, bộ phận trực tiếp thụ lý hồ sơ để yêu cầu và nhận kết quả, mà có thể ở tại nhà hoặc ở mọi lúc, mọi nơi và trên các phương tiện khác nhau như: ipad, máy tính, điện thoại thông minh để thực hiện giao dịch các thủ tục hành chính. 	<ul style="list-style-type: none"> Giúp người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính rút ngắn được thời gian và tiết kiệm chi phí đi lại, từ đó có nhiều thời gian hơn để lao động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Giúp cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính giám thời gian, chi phí, tiết kiệm được chi phí in ấn, chi phí văn phòng phẩm... Giúp chính quyền hoạt động hiệu quả, hiệu lực hơn, minh bạch hơn, giảm tiêu cực, tham nhũng 	<ul style="list-style-type: none"> Trên địa bàn huyện Thanh Liêm và các huyện khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam 	Cấp huyện; Cấp tỉnh

Người lập

(Handwritten signature)

Trần Văn Quân



Hoàng Mạnh Dũng

THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: Một số giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Chuyển đổi số trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

3. Thời gian áp dụng của sáng kiến:

Từ tháng 01 năm 2023

4. Tác giả:

Họ và tên: Trần Văn Quân

Ngày/tháng/năm sinh: 20/10/1973

Chức vụ, đơn vị công tác: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại Di động: 0913.125.865

A. PHẦN MỞ ĐẦU

Xác định việc chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2023, UBND huyện Thanh Liêm đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực giải quyết các thủ tục hành chính. Với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, huyện Thanh Liêm xác định bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện là trung tâm của quá trình chuyển đổi số; với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; thúc đẩy toàn diện việc xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng, hướng tới cơ quan nhà nước “không giấy tờ”, “không địa giới hành chính”; đổi mới, nâng cao hiệu quả của việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện theo xu hướng chuyển đổi số, tối ưu hóa quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, xử lý công việc trên môi trường điện tử, cung cấp tối đa các dịch vụ tiện ích số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trong giải quyết thủ tục hành chính để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng công việc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đặc biệt việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số sẽ hạn chế được tiêu cực, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số trên địa bàn huyện năm 2023 và trong các năm tiếp theo, với vai trò là Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực, tôi đề xuất “*Một số giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam*” để triển khai áp dụng trong thực tiễn tại huyện.

B. PHẦN NỘI DUNG

I. Đánh giá thực trạng về chuyển đổi số tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Thanh Liêm trước khi áp dụng các giải pháp mới

1. Khó khăn

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thanh Liêm mặc dù đã được trang bị cơ sở hạ tầng, kỹ thuật và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính nhưng vẫn chủ yếu theo phương thức truyền thống là hồ sơ giấy; nhận thức của cán bộ và người dân về chuyển đổi số còn chung chung, mơ hồ, vì đây là phương thức phát triển mới, là vấn đề chưa có tiền lệ nên phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm và tìm ra những biện pháp, cách làm hay để thực hiện.

Ngoài ra, việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ trong việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh để sử dụng lại các hồ sơ, giấy tờ điện tử, giảm các thủ tục kiểm tra, xác nhận... ở một số thủ tục hành chính vẫn chưa được thực hiện. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông mới chủ yếu đơn thuần xử lý theo hướng thống nhất đầu mối, quy trình phối hợp thực hiện giữa các cơ quan. Quy trình phối hợp này chủ yếu vẫn theo phương thức thủ công thông qua gửi nhận hồ sơ giấy mà chưa tính đến việc ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống giúp giảm thời gian, chi phí, tăng năng suất lao động. Ví dụ như một số lĩnh vực có liên thông hồ sơ thuộc lĩnh vực Lao động TBXH nhưng lại chưa thực hiện được liên thông hồ sơ đối với thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí; thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ mới được khai sinh và thủ tục nhập sinh vẫn chưa được liên thông với nhau, người dân sau khi đăng ký khai sinh vẫn phải mang hồ sơ giấy đến bộ phận cấp thẻ bảo hiểm y tế và bộ phận nhập sinh để thực hiện đăng ký thẻ bảo hiểm y tế và nhập sinh.

Việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đã được triển khai. Tuy nhiên chưa thật sự kịp thời cung cấp thông tin cho chỉ đạo, điều hành, nhất là xử lý kịp thời những hạn chế, bất cập, các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của một số cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa.

Công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đến người dân và doanh nghiệp vẫn chưa được quan tâm đúng mức nên

phần lớn chưa sử dụng được dịch vụ công trực tuyến và một phần do người dân ngại thay đổi cách giao dịch hành chính truyền thống; mặt khác có nhiều người dân trình độ sử dụng công nghệ thông tin còn hạn chế nên việc hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt sử dụng các dịch vụ số, thực hiện sử dụng các dịch vụ công trực tuyến còn gặp nhiều khó khăn.

2. Thuận lợi

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của tỉnh, của huyện và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, trong đó đóng vai trò quan trọng là các cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, từ đầu năm 2023 đến nay công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số đã được coi là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tiến tới xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ; lấy Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện là trung tâm để chuyển đổi số, đặc biệt là chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính.

II. Mô tả các giải pháp mới được triển khai và áp dụng

1. Mục đích của các giải pháp mới được đề xuất

Thứ nhất: Nhằm gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, tạo cơ sở dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác; nhằm tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hóa trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời, mở rộng phạm vi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao tính chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Thứ hai: Nhằm cải cách thủ tục hành chính để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đổi mới cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số một cách sâu rộng, toàn diện trong hệ thống chính trị và tất cả cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Thứ ba: Đưa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện trở thành trung tâm của chuyển đổi số nhằm phục vụ người dân được tốt hơn; đảm bảo tính

công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình, trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, công chức sẽ được cụ thể hóa.

2. Nội dung cơ bản của các giải pháp

Nội dung thứ nhất: Tập trung triển khai hạ tầng số; nâng cấp, tái cấu trúc hệ thống mạng nội bộ; nâng cấp, bổ sung trang thiết bị, máy tính; triển khai đường truyền số liệu chuyên dùng, tích cực xây dựng và phát triển hệ thống truyền thanh thông tin tuyên truyền đa dạng bằng nhiều hình thức; tăng cường hệ thống camera an ninh, giám sát tại bộ phận một cửa, trụ sở UBND huyện và tại những nơi công cộng hay xảy ra điểm nóng về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Nội dung thứ hai: Xác định đối tượng trọng tâm của chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước là Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ.

Nội dung thứ ba: Đây mạnh chuyển đổi về nhận thức, nhất là người đứng đầu; đồng thời tham mưu xây dựng chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số, các kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện, đặc biệt là cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

Nội dung thứ tư: Tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, đây là vấn đề sống còn vì đối với mỗi cá nhân, rủi ro lớn nhất là lộ lọt dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư.

Nội dung thứ năm: Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, đơn giản hóa thành phần, giảm thời gian giải quyết trung bình từ 40-60% thời gian so với quy định. Hiện nay có 2015 thủ tục thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện được chuẩn hóa theo quy trình ISO 9001:2015, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết đối với từng thủ tục hành chính, gắn với trách nhiệm của từng bộ phận, từng cán bộ, công chức chuyên môn về kết quả giải quyết trong các bước và được tích hợp với Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu Một cửa điện tử của tỉnh để thực hiện theo dõi, giám sát, giải quyết. Nhờ đó, lãnh đạo UBND huyện và Đồng chí Lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả có thể nắm bắt quy trình, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính để kịp thời kiểm tra, nhắc nhở tránh để hồ sơ trễ hạn, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Nội dung thứ sáu: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ như: tích cực sử dụng chứng thư số, chữ ký số, hệ thống quản lý

văn bản và điều hành; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống Một cửa điện tử; sử dụng phần mềm chuyên ngành, nâng cấp trang thông tin điện tử của huyện, thiết lập các kênh truyền thông trên các mạng xã hội nhằm đối thoại, trao đổi trực tiếp giữa UBND huyện và người dân góp phần thúc đẩy mỗi người dân trở thành một “công dân số”.

Nội dung thứ bảy: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp về chuyển đổi số, đặc biệt là chuyển đổi số trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện, tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 nhằm nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn cho các doanh nghiệp, người dân biết được những tiện ích trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Nội dung thứ tám: Lấy người dân là trung tâm của chuyển đổi số để từng bước thành công dân số, hướng đến chính quyền số, tạo sự hài lòng cao của người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng chỉ đạo nhiều giải pháp đổi mới về chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục hành chính được bộ phận một cửa triển khai thực hiện có hiệu quả như: việc niêm yết các thủ tục hành chính bằng mã QR; triển khai sử dụng biên lai thu phí, lệ phí điện tử; biên tập và phát hành một số bài viết tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và có một chuyên mục riêng về chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử của huyện; chỉ đạo xây dựng chuyên mục tuyên truyền triển khai thực hiện thí điểm 02 dịch vụ công liên thông trên đài truyền thanh của huyện và đài các xã, thị trấn; chỉ đạo xây dựng trang thông tin điện tử của xã, thị trấn,... đây cũng là một trong các nội dung giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính, tạo nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội.

3. Các bước thực hiện các giải pháp

- *Bước 1:* Tập trung nghiên cứu các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện; xác định đối tượng trung tâm của chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính để tham mưu xây dựng kế hoạch giai đoạn, kế hoạch năm nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- *Bước 2:* Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số của huyện và chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã, các Tổ công nghệ số cộng đồng của xã, thị trấn và thôn, tổ dân phố để chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- *Bước 3:* Giao Phòng Văn hóa & Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan như Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND & UBND huyện, thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện, và các xã, thị trấn, các Tổ công nghệ số cộng đồng của xã, thị trấn và thôn, tổ dân phố tham mưu đầy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan, đặc biệt là cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa và người dân về tiện ích của việc ứng dụng chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục hành chính.

- *Bước 4:* Các cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa trực tiếp tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tham mưu UBND huyện giải quyết hồ sơ theo đúng trình tự, đảm bảo quy định nhằm tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trước hạn và đúng hạn, đặc biệt là tỷ lệ giải quyết trên môi trường điện tử.

4. Tính mới, tính sáng tạo của các giải pháp

- Loại bỏ dần dần hồ sơ giấy trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thay vào đó là việc tiếp nhận và giải quyết hoàn toàn trên môi trường điện tử; các thủ tục hành chính được liên thông và thống nhất với nhau trên các phần mềm chuyên ngành, phần mềm Một cửa điện tử và trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đặc biệt khi dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng hoàn chỉnh người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính sẽ chỉ kê khai thông tin cá nhân một lần duy nhất và thông tin đó sẽ được sử dụng cho các thủ tục hành chính tiếp theo.

- Tất cả các thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp đều được số hóa, rất thuận lợi cho việc lưu trữ, chia sẻ dữ liệu, tra cứu hồ sơ.

- Người dân, doanh nghiệp khi muốn giao dịch hành chính sẽ không cần phải đến trực tiếp cơ quan, tổ chức, bộ phận trực tiếp thụ lý hồ sơ để yêu cầu và nhận kết quả, cũng không cần phải gò bó thời gian bắt buộc là giờ hành chính mà có thể ở tại nhà hoặc ở mọi lúc, mọi nơi và trên các phương tiện khác nhau như: ipad, máy tính, điện thoại thông minh để thực hiện giao dịch các thủ tục hành chính.

- Người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ sẽ không cần phải gặp mặt tiếp xúc trực tiếp khi thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính, điều này sẽ hạn chế được nạn những nhiễu, tiêu cực trong giải quyết các thủ tục hành chính.

- Xác định trung tâm của chuyển đổi số tại UBND huyện là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

5. Khả năng áp dụng, nhân rộng

Có thể áp dụng rộng rãi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

6. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng các giải pháp theo sáng kiến.

Tiếp thu và thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh chuyển đổi số nói chung, đặc biệt là chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục hành chính, 9 tháng đầu năm 2023, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số như: Kế hoạch số 1436/KH-UBND ngày 23/11/2022 về Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Thanh Liêm năm 2023; Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023; Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện; Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số và Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên BCD chuyển đổi số huyện; Thông báo phân công các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung chỉ số thành phần trong Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp huyện; Xây dựng kế hoạch thực hiện các mô hình ĐA 06 lĩnh vực Thông tin và truyền thông; Kế hoạch 569/KH-UBND ngày 09/5/2023 về Tổ chức hoạt động Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện năm 2023; Công văn chỉ đạo đẩy mạnh hiệu quả việc sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; Công văn đôn đốc thực hiện Dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt...Chỉ đạo xây dựng chuyên mục tuyên truyền triển khai thực hiện thí điểm 02 dịch vụ công liên thông trên đài truyền thanh của huyện và đài các xã, thị trấn; chỉ đạo xây dựng trang thông tin điện tử của xã, thị trấn đối với 10/16 xã chưa triển khai.

** Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về chuyển đổi số*

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 9 tháng đầu năm 2023 (%)
1	Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử	96,8
2	Tỷ lệ tổ chức, cá nhân nộp thuế điện tử	96,8
4	Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh	82,0
5	Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cáp quang	80,0
6	Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực	68

	tuyển	
7	Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến	93,8
8	Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến	54,5
9	Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính	97,5
10	Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử	85,33

** Kết quả chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hoạt động của UBND tỉnh về chuyển đổi số*

- Triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành các chỉ tiêu liên quan đến dịch vụ công trực tuyến đặt ra năm 2023

- Duy trì hoạt động hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính huyện Thanh Liêm, tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên toàn trình, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp.

- Cấp chứng thư số cho 100% cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan chuyên môn thuộc các phòng, ban, UBND cấp xã trực tiếp liên quan đến số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Chỉ đạo tích hợp chữ ký số từ xa trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính huyện Thanh Liêm để người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

** Kết quả chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện 9 tháng đầu năm 2023*

- Đã triển khai việc kết nối, tích hợp chữ ký số công cộng, chữ ký số công cộng từ xa lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính huyện Thanh Liêm để phục vụ người dân và doanh nghiệp sử dụng chữ ký số trong việc nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện.

- Toàn huyện đã thành lập 100% Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn (16 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã với 90 thành viên, 101 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn với 505 thành viên).

- Mở 01 lớp tập huấn chữ ký số trên cổng dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã và cán bộ phụ trách văn thư các phòng ban.

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính huyện Thanh Liêm: Cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến toàn trình và cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính của huyện; công khai toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính huyện Thanh Liêm cung cấp tổng số 316 bộ thủ tục hành chính. Trong đó: 215 dịch vụ trực tuyến toàn trình; 101 dịch vụ công trực tuyến một phần. 09 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,8%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 93,8%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 54,5%.

- Tổ công nghệ số cộng đồng các cấp đã tổ chức hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng dịch vụ số phục vụ nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các nền tảng số như phần mềm tập huấn giáo viên, sổ liên lạc điện tử, phần mềm dạy học trực tuyến; sổ sức khỏe điện tử, phần mềm tiêm chủng mở rộng; thanh toán số; hướng dẫn đăng ký cài đặt và sử dụng các tài khoản thanh toán điện tử, mô hình chợ 4.0 thanh toán số; sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số; tham gia sàn thương mại điện tử... Qua công tác tuyên truyền phổ biến về chuyển đổi số, người dân bước đầu đã làm quen với khái niệm chuyển đổi số, từng bước cài đặt và sử dụng các ứng dụng thông minh phục vụ công việc và cuộc sống.

- Triển khai áp dụng quy định mức thu phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn huyện Thanh Liêm theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND tỉnh; Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh.

Đây là kết quả đáng khích lệ cho thấy việc triển khai thực hiện chuyển đổi số trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là việc cung cấp và giải quyết dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã đạt được những kết quả tích cực, các thủ tục hành chính được giải quyết trên môi trường điện tử đã từng bước có hiệu quả.

7. Hiệu quả

** Hiệu quả kinh tế*

Giúp người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính rút ngắn được tối đa thời gian và tiết kiệm chi phí đi lại, từ đó có nhiều thời gian hơn để lao động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Giúp cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính giảm thời gian, chi phí, tiết kiệm được chi phí in ấn, chi phí văn phòng phẩm; thúc đẩy đổi

mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới, tăng năng suất lao động, tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước.

** Hiệu quả về mặt xã hội*

Chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước giúp chính quyền hoạt động hiệu quả, hiệu lực hơn, minh bạch hơn, giảm tiêu cực, tham nhũng.

Giúp xóa nhòa khoảng cách địa lý, mang đến cơ hội bình đẳng cho người dân về tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, mang lại một loạt tiến bộ lớn về chất lượng cuộc sống. Người dân có thể sống khỏe mạnh hơn nhờ cắt giảm được khoảng cách địa lý và thời gian khi giao dịch các thủ tục hành chính, từ đó có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và thưởng thức các hình thức giải trí đa dạng và an toàn hơn. Chính phủ, tỉnh, huyện và địa phương nhờ dữ liệu số và công nghệ số sẽ thấu hiểu người dân hơn, vì vậy sẽ cung cấp các dịch vụ số tốt hơn, chăm sóc người dân được tốt hơn. Ngược lại người dân ngày càng tin tưởng và đồng thuận với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, xã hội số và kinh tế số; tạo tiền đề để phát triển đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.

C. KẾT LUẬN

Chuyển đổi số trong thực hiện thủ tục hành chính có vai trò rất quan trọng và mang lại nhiều lợi ích cho các tổ chức và cá nhân, góp phần quan trọng vào việc xây dựng chính quyền số. Thông qua chuyển đổi số, các thủ tục hành chính trở nên minh bạch hơn do thông tin được lưu trữ trên hệ thống điện tử, đảm bảo tính toàn vẹn và không thể bị thay đổi. Bên cạnh đó, chuyển đổi số giúp tăng tốc độ xử lý thông tin và giảm thiểu thời gian thực hiện thủ tục hành chính; việc xử lý thông tin trên hệ thống điện tử cũng giúp giảm chi phí cho cả cơ quan nhà nước và công dân so với việc thực hiện thủ tục thủ công.

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” và Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính, UBND huyện Thanh Liêm đã thường xuyên kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong năm 2023, chất lượng giải quyết hồ sơ đã có sự cải thiện rõ rệt, tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,8%, khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 90%. Qua thực tiễn triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện, một số bài học kinh nghiệm được rút ra là:

Cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt; thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để đẩy mạnh việc chuyển đổi số.

Triển khai ứng dụng, phát triển hạ tầng số, nền tảng số. Triển khai hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn trên địa bàn huyện.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số.

Duy trì hoạt động hiệu quả của các hệ thống thông tin dùng chung: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính huyện Thanh Liêm; Hệ thống thư điện tử công vụ; Cổng Thông tin điện tử huyện Thanh Liêm; Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.

Tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên toàn trình; đẩy

mạnh thanh toán trực tuyến.

Số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Trên đây là một số giải pháp và những công việc đã thực hiện để góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện nói riêng và trong công tác cải cách thủ tục hành chính, những giải pháp đã được áp dụng triển khai và bước đầu đạt kết quả đáng kể, tạo bước đột phá trong việc xây dựng chính quyền số, công dân số của huyện Thanh Liêm.

Thanh Liêm, ngày 25 tháng 9 năm 2023

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN



CHỦ TỊCH
HOÀNG MẠNH DŨNG

TÁC GIẢ SÁNG KIẾN


Trần Văn Quốc